



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง ขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๙๖/๒๕๖๑

ด้วย นางยุพิน ฤทธิมหันต์ ผู้ร้องขอเป็นผู้ปกครองของนายกิตติยศ สาหร่ายสังข์ ผู้เยาว์  
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นคำร้องขอ  
ต่อศาลว่า ผู้ร้องเป็นผู้ให้อุปการะเลี้ยงดูเป็นผู้ดูแล นายกิตติยศ สาหร่ายสังข์ (ผู้เยาว์) อายุ ๑๕ ปีเศษ เกิดเมื่อ  
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ ปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๓๓/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง  
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรของนางจันทิมา สาหร่ายสังข์ มารดา และนายโมโตฮารุ ซุจิยามา บิดา  
สัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งบิดาและมารดาผู้เยาว์อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อ  
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ นางจันทิมา สาหร่ายสังข์ มารดา ของนายกิตติยศ สาหร่ายสังข์ (ผู้เยาว์) ได้ถึงแก่  
ความตาย ด้วยอาการภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ขณะถึงแก่ความตาย  
มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๘๘/๒๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งครุ อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนบิดาของ  
ผู้เยาว์เป็นบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งมีได้จดทะเบียนรับรองบุตรผู้เยาว์ บิดาผู้เยาว์ได้ดูแลผู้เยาว์ตั้งแต่อำนาจ  
ผู้เยาว์มีอายุเพียง ๙ เดือนเศษ หลังจากนั้นบิดาผู้เยาว์ ก็เดินทางไปต่างประเทศ มิได้กลับมาอุปการะเลี้ยงดูบุตร  
ผู้เยาว์และไม่สามารถติดต่อบิดาผู้เยาว์ได้ หลังจากที่นางจันทิมา สาหร่ายสังข์ มารดา ผู้เยาว์ ถึงแก่ความตาย  
และนายโมโตฮารุ ซุจิยามา บิดาผู้เยาว์ มิได้มาอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ ทำให้ผู้เยาว์ขาดผู้ปกครองตามกฎหมาย  
ผู้ร้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ซึ่งเป็นพี่สาวของนางจันทิมา สาหร่ายสังข์  
มารดาผู้เยาว์ ผู้ร้องจึงมีศักดิ์เป็นป้าของผู้เยาว์ ผู้ร้องเป็นผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดูและเป็นผู้ดูแลผู้เยาว์ให้มี  
การศึกษามาโดยตลอด นับแต่มารดาผู้เยาว์เสียชีวิตไป ซึ่งผู้เยาว์อาศัยอยู่กับผู้ร้องที่บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๗ ตำบล  
บ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมารดาผู้เยาว์เสียชีวิต  
บิดาผู้เยาว์มิได้มาอุปการะเลี้ยงดู กรณีดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นเหตุขัดข้อง นายกิตติยศ สาหร่ายสังข์ (ผู้เยาว์) มีความ  
จำเป็นต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมาย ซึ่งผู้ร้องไม่สามารถดำเนินการได้ จนกว่าศาลจะได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้อง  
เป็นผู้ปกครองผู้เยาว์เสียก่อน ผู้ร้องมีความจำเป็นต้องมีอำนาจปกครองผู้เยาว์ เพื่อดูแลจัดการศึกษาและวางแผน  
การศึกษาให้กับผู้เยาว์ให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงสุดเท่าที่จะดำเนินการให้ได้ ซึ่งการจัดการหรือการดำเนินการ  
ในบางเรื่องผู้เยาว์จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่จะดำเนินการแทนผู้เยาว์ได้ ตลอดจนผู้ร้อง  
ได้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายต่อไป ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องมาเพื่อขอให้  
ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้ปกครองของนายกิตติยศ สาหร่ายสังข์ (ผู้เยาว์) ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ผู้โจทก์คัดค้าน  
ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนหรือภายในวันนัด คำร้องเรื่องนี้ขออุทธรณ์ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชน  
และครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายสิริพงศ์ สิริวรรณาค)

ผู้พิพากษา